

## BÁO CÁO

### Thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 (Lĩnh vực kinh tế - ngân sách)

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. Trên cơ sở Báo cáo số 640/BC-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo số 552/BC-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2024 của UBND tỉnh An Giang Công tác 6 tháng đầu năm 2024; Báo cáo số 460/BC-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2024. Ban Kinh tế - ngân sách đã tiến hành họp Ban để thẩm tra các nội dung liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách. Qua các ý kiến thảo luận tại các Tổ đại biểu; ý kiến thảo luận, góp ý của các Ủy viên Ban, Ban Kinh tế - ngân sách thống nhất trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh ý kiến như sau:

#### 1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình kinh tế tăng trưởng khá tốt, các hoạt động thương mại, dịch vụ nhộn nhịp sôi động, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh đã đạt được một số kết quả khả quan như:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 ước tăng 6,60% cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước (6,50%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 2,84% (cùng kỳ tăng 3,29%); khu vực công nghiệp và xây dựng ước tăng 12,13% (cùng kỳ tăng 9,51%); khu vực dịch vụ ước tăng 7,61% (cùng kỳ tăng 8,17%).

Cơ cấu kinh tế từng bước được chuyển dịch: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 33,05%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 14,87%; khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 48,01%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm tỷ trọng 4,07%.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục duy trì ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế; sản xuất công nghiệp phục hồi và phát triển mạnh, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đẩy mạnh hoạt động để đáp ứng nhu cầu của thị trường nội địa và xuất khẩu. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực xuất khẩu của tỉnh ổn định và tăng trưởng so cùng kỳ năm trước.

Hoạt động thương mại - dịch vụ ổn định, lượng hàng hóa dồi dào, chủng loại phong phú đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân. Tình hình phát triển du lịch có nhiều điểm tích cực, số lượng khách du lịch duy trì ở mức cao.

Tình hình xuất, nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng so với cùng kỳ. Kết quả kim ngạch xuất khẩu ước đạt 643 triệu USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 98 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế địa bàn 6 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 4.525 tỷ đồng, đạt 62,87% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 114,38% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 9.147 tỷ đồng, đạt 44,29% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 129,62% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh đã tổ chức lễ thông xe cầu Châu Đốc thuộc dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp. Đồng thời, tổ chức lễ khánh thành dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và Tuyến tránh thành phố Long Xuyên. Đây là những công trình giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhìn chung, báo cáo của UBND tỉnh đã đánh giá tương đối đầy đủ những kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2024. Ban Kinh tế - ngân sách cơ bản nhất trí với các kết quả đạt được nêu trong báo cáo và nhận định:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của tỉnh khá tốt, chuyển dịch cơ cấu kinh tế từng bước phù hợp với xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cả nước. Kinh tế tỉnh nhà tiếp tục tăng trưởng, thị trường hàng hóa được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu của người dân, thu ngân sách vượt tiến độ dự toán được giao,...

Tuy nhiên, Ban Kinh tế - ngân sách nhận thấy còn những vấn đề cần quan tâm như sau:

- Tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh còn bị ảnh hưởng do nguồn cung ứng vật liệu xây dựng (cát, đá...) không đủ cung cấp cho các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh. Cần có giải pháp quản lý chặt chẽ, hiệu quả nguồn vật liệu xây dựng.

- Tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp dẫn đến nguy cơ cháy rừng, hạn hán, thiếu nước, sạt lở bờ sông ở một số địa phương làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân.

- Vấn đề xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường và tiến độ thi công đưa vào hoạt động các Nhà máy xử lý rác trên địa bàn tỉnh còn chậm, đây là vấn đề bức xúc đã được cử tri phản ánh nhiều lần.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh còn chậm so với các địa phương trên cả nước, xếp hạng chỉ số PCI chậm được cải thiện.

Từ những vấn đề nêu trên, Ban Kinh tế - ngân sách nhận thấy tại kỳ họp lần này cần tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá để có những giải pháp tích cực, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra.

## **2. Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024**

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm có ý nghĩa rất quan trọng, song nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế trong thời gian tới là rất nặng nề, nhiều khó khăn, thách thức.

Ban Kinh tế - ngân sách cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 theo báo cáo của UBND tỉnh. Tuy nhiên, Ban Kinh tế - ngân sách đề nghị UBND tỉnh quan tâm một số nội dung đã được nêu ở phần đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 và kiến nghị một số nội dung sau:

- Trong những tháng còn lại của năm 2024, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp hiệu quả thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã giao tại kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024.

- Triển khai các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 bảo đảm hiệu quả, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Tập trung thực hiện giải ngân vốn các dự án được bố trí vốn từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các công trình trọng điểm của tỉnh. Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án có tính khả thi về thủ tục đầu tư để có thể triển khai ngay, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Đẩy nhanh triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề có nhiều tiềm năng, thế mạnh đã được xác định trong Quy hoạch tỉnh An Giang.

- Quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ các nguồn tài nguyên, khoáng sản. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép tài nguyên (đất, cát, đá ...). Đồng thời, rà soát nguồn vật liệu (cát, đá xây dựng...), đảm bảo cung ứng kịp thời cho các công trình trọng điểm.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong việc quản lý sử dụng tài sản công, đầu tư công, tài chính công, hoạt động đấu thầu, đấu giá.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư triển khai các dự án Nhà máy xử lý rác thải, để tiến tới hoàn thành việc xử lý các bãi rác gây ô nhiễm môi trường theo lộ trình.

- Chú trọng công tác quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi; dự báo, phòng, chống thiên tai, dịch hại; khẩn trương khắc phục các khu vực rừng bị cháy...

- Thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện xử lý dứt điểm các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX theo các báo cáo kiểm toán tại địa phương.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 (lĩnh vực kinh tế - ngân sách). Ban Kinh tế - ngân sách kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng CTHĐND-M.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Duy Toàn**